



# สมาคมบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

THE COMMODITY MANAGEMENT ASSOCIATION OF THAILAND (CMAT)

เลขที่ ๓๑/๑ อาคารมาสเตอร์ทิม ชั้น ๓ ถนนประดิพัทธ์ (ถนนกำแพงเพชร) แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐ โทรศัพท์ - โทรสาร ๐๒-๑๒๓๘๕๗๒, ๐๒-๑๒๓๘๕๗๓

ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อ ๑๑ เมษายน ๒๕๒๐

## ด่วนมาก

ที่ สพท. ๒๑/๒๕๖๖

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดสัมมนาทางวิชาการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหนังสือเวียน

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ หัวหน้าราชการส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการและกำหนดการจัดสัมมนาทางวิชาการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมใบชำระเงิน เรื่อง "ไขข้อข้องใจกับการปฏิบัติงานตามหนังสือเวียน ว.๑๑๙, ว.๑๒๔, ว.๑๒๕, ว.๑๒๘, ว.๑๕๙ และ ว.๑๔๕๙"

ด้วยสมาคมบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ไขข้อข้องใจกับการปฏิบัติงานตามหนังสือเวียน ว.๑๑๙, ว.๑๒๔, ว.๑๒๕, ว.๑๒๘, ว.๑๕๙ และ ว.๑๔๕๙" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ ZOOM ขึ้นในวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีรายละเอียดตามโครงการที่แนบส่งมาพร้อมนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุของหน่วยงานของรัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามแนวทางวิธีปฏิบัติที่กำหนดในหนังสือเวียนทั้ง ๖ ฉบับข้างต้นที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้ออกมาวางหลักเกณฑ์ และกำหนดเงื่อนไข และขั้นตอนแนวทางปฏิบัติเอาไว้ในแต่ละเรื่องแต่ละกรณี เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ หนังสือเวียนแต่ละฉบับที่ออกมาได้กำหนดแนวทางวิธีปฏิบัติเป็นการเฉพาะเจาะจงในแต่ละเรื่องแต่ละกรณีที่เป็นปัญหาในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ที่อาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่สนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหรือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงที่มีผลทำให้ไม่สามารถดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุได้ตามวิธีปฏิบัติปกติ จำเป็นต้องมีการออกแนวทางวิธีปฏิบัติใหม่ๆ ที่มีข้อกำหนด เงื่อนไข และหลักเกณฑ์เฉพาะมาให้ใช้ถือปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาแต่ละสถานการณ์ ซึ่งหนังสือเวียนแต่ละฉบับจะมีรายละเอียดที่ผู้ปฏิบัติจะต้องติดตามศึกษาทำความเข้าใจให้ดีหากไม่เข้าใจที่มาที่ไปของเรื่อง หรือไม่ศึกษาข้อกำหนดเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหนังสือเวียนแต่ละฉบับอย่างจริงจัง อาจเกิดความสับสน ไม่เข้าใจ และไม่มั่นใจว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นการถูกต้องและไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่งานที่ตนได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เจ้าหน้าที่ด้านการพัสดุและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐจะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างแท้จริง เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อกำหนด แนวทางวิธีปฏิบัติต่างๆที่

กำหนดในหนังสือเวียนแต่ละฉบับหากไม่ติดตามเรียนรู้หรือทำความเข้าใจจนสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง อาจส่งผลกระทบต่อและเกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องและแก่หน่วยงานของรัฐ เป็นอย่างมากได้ โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา ๒๐๐ คน ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สมาคมผู้บริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนโครงการสัมมนาทางวิชาการดังกล่าว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจในหน่วยงานในสังกัดของท่าน เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ โดยขอให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมสัมมนากรอรายละเอียดได้ในเว็บไซต์การลงทะเบียนออนไลน์ตามขั้นตอนทำการสมัครในเว็บ [www.cmatthai.com](http://www.cmatthai.com) ชำระเงินค่าลงทะเบียนเป็นเงินสดจำนวน ๑๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อ ๑ ท่าน ตามแบบใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนสิ่งที่ส่งมาด้วย ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี สมาคมผู้บริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี ๐๐๘-๐-๐๕๗๙๓-๑ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาบางกระบือ บัญชีกระแสรายวันโดยชำระเป็นเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น และเมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครแนบไฟล์รายละเอียดหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนสัมมนาทางระบบออนไลน์ รอรับการยืนยันเมื่อชำระเงินแล้ว และสามารถตรวจสอบการลงทะเบียนได้ทาง [www.cmatthai.com](http://www.cmatthai.com)

ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครสัมมนาทางเว็บไซต์จะเริ่มเปิดให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สมาคมฯ จะไม่รับลงทะเบียนในวันจัดสัมมนา และขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครลงทะเบียนเมื่อจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาครบจำนวน ๒๐๐ คนแล้ว ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สมาคมฯ [www.cmatthai.com](http://www.cmatthai.com)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดและผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายมงคล แสงหิรัญ)

นายกสมาคมผู้บริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

คณะอนุกรรมการวิชาการ

โทร. ๐-๒๖๑๘-๒๑๕๙, ๐-๒๖๑๘-๗๔๙๐

เว็บไซต์ [www.cmatthai.com](http://www.cmatthai.com)

อีเมล [cmatthai.th@gmail.com](mailto:cmatthai.th@gmail.com)